

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วัน ศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางแพงศรี คำหารพล	ประธานสภาฯ	แพงศรี คำหารพล
๒	นายบุญสิน ภูครองนา	สท.เขต ๑	บุญสิน ภูครองนา
๓	นายสมพร นันทะสา	สท.เขต ๑	สมพร นันทะสา
๔	นายชยุต ศรีกิตติลาภ	สท.เขต ๑	ชยุต ศรีกิตติลาภ
๕	นายอนันต์ พิชัยช่วง	สท.เขต ๒	อนันต์ พิชัยช่วง
๖	นางสาวอลิสสา ภูเด่นผา	สท.เขต ๑	อลิสสา ภูเด่นผา
๗	นายบุญเทียม ภูกองไชย	สท.เขต ๒	บุญเทียม ภูกองไชย
๘	นายสรารุช ไชยสีหา	สท.เขต ๑	สรารุช ไชยสีหา
๙	นายบุญมาก ภูยาทิพย์	สท.เขต ๑	บุญมาก ภูยาทิพย์
๑๐	นางสาวสุดารัตน์ ดอนกายะ	สท.เขต ๒	สุดารัตน์ ดอนกายะ
๑๑	นางรัชนี นามบ้านเหล่า	สท.เขต ๒	รัชนี นามบ้านเหล่า
๑๒	นายสุภัทร เพิ่มสิน	เลขานุการสภาฯ	สุภัทร เพิ่มสิน

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอำพัน ภูชมศรี	รองประธานสภาฯ	อำพัน ภูชมศรี
-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเตียง ภูพลผัน	นายกเทศมนตรี	เตียง ภูพลผัน
๒	นายศิริชัย ศรีคราม	รองนายกเทศมนตรี	ศิริชัย ศรีคราม
๓	นายสมพงศ์ ภูชมศรี	รองนายกเทศมนตรี	สมพงศ์ ภูชมศรี
๔	นายสุริญา ภูครองทุ่ง	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สุริญา ภูครองทุ่ง
๕	นายบรรจง หงสี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	บรรจง หงสี
๖	นางสาวประครอง สาระขัง	ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง	ประครอง สาระขัง
๗	นางกุหลาบ ภูอ่าง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กุหลาบ ภูอ่าง
๘	นางเดือนฉาย ภูจำปา	ผู้อำนวยการกองคลัง	เดือนฉาย ภูจำปา
๙	นางสุจิตรา สาระขัง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	สุจิตรา สาระขัง
๑๐	นางสุรัฐัญญา บุตดารักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	สุรัฐัญญา บุตดารักษ์
๑๑	นายวิชัย เหมกุล	ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนางาม	วิชัย เหมกุล
๑๒	นายพิชญ ภูจรีต	ประชาชน	พิชญ ภูจรีต
๑๒	นางสาวยศวดี ตีร์รักษา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ยศวดี ตีร์รักษา

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อฝ่ายสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ตรวจสอบลายมือชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ผู้มาประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการได้เรียนเชิญ นางแพงศรี คำหารพล ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นประธานจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

นางแพงศรี คำหารพล – เชิญท่านเลขาธิการสภาเทศบาลอ่านรายงานการประชุมคะ

ประธานสภาเทศบาล

นายสุภัทร เพิ่มสิน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

รองปลัดฯ

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม

๒๕๖๔ เชิญท่านสมาชิกได้ตรวจดูและท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม

นางแพงศรี คำหารพล – มีท่านใดที่จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอมติคะขอเชิญยกมือคะ โดยมีมติรับรอง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติการขออนุมัติการก่อสร้างระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

นางแพงศรี คำหารพล – ดิฉันขอให้ท่านเลขาชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ต่อสภาฯ ต่อไปคะ

ประธานสภาเทศบาล

นายสุภัทร เพิ่มสิน - กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

รองปลัดฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๘ ยุติติทั้งหลายต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อ

ประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคนแต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคน ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน

- ยุติติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง

นางแพงศรี คำหารพล – ขอเชิญท่านนายก คะ

ประธานสภาเทศบาล

นายเตียง ภูพลผัน -กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเตียง

นายกเทศมนตรี ภูพลผัน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ขอยื่นญัตติการขออนุมัติการก่อสร้างระบบการจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย

- **หลักการ** ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูงได้รับหนังสือจากอำเภอขามเฒ่า เรื่อง แจ้งผลการ

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในการ

พัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยจัดทำบ่อรองรับสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

- **เหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการใน

การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำบ่อรองรับสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลัก

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการจัดทำบ่อบำบัดสิ่ง

ปฏิกูล ตามที่สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการศึกษาและนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ อบท.ทำการ

ก่อสร้างระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลโนนสูง

ต่อไป

นางแพงศรี คำหารพล - ขอขอบคุณท่านนายก คะ มีท่านใดจะซักถามหรือสอบถามอะไรไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติ

ประธานสภาเทศบาล รับรองญัตติการขออนุมัติการก่อสร้างระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ของเทศบาล

ตำบลโนนสูง ขอมติที่ประชุมคะ

ที่ประชุม

โดยมีมติเห็นด้วย ๙ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ คน

๕.๒ ญัตติการโอนโครงสร้างระบบประปาบาดาลให้กับเทศบาลตำบลโนนสูง

นางแพงศรี คำหารพล -ดิฉันขอให้ท่านเลขาชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ต่อสภาฯ ต่อไปคะ

ประธานสภาเทศบาล

นายสุภัทร เพิ่มสิน - กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ

รองปลัดฯ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙ ในกรณีที่มิใช่ผู้ซื้อพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ

กระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ

หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓

บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ใน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่

ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้”

- ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับ

กรณีอื่นอันที่มีได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็นยังคงดำเนินการตามระเบียบที่

เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้ซื้อพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น(อบท.)หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำ

ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ

นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตาม

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมานั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙

“การบริหารพัสดุ” ต่อไป

นางแพงศรี คำหารพล - ขอเชิญท่านนายก คะ

ประธานสภาเทศบาล

นายเตียง ภูพลผัน -กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเตียง
นายกเทศมนตรี ภูพลผัน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ขอยื่นญัตติการโอนโครงสร้างระบบประปาบาดาลให้กับ
เทศบาลตำบลโนนสูง

- **หลักการ** ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูงได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสูงหมู่ที่ ๕ และที่ประชุม
ประชาคมภายในหมู่บ้านว่ามีความประสงค์จะโอนระบบประปาบาดาลบ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕
ให้กับเทศบาลตำบลโนนสูง ประกอบด้วย

๑. หอถังโครงสร้างเหล็ก ๒. ถังน้ำไฟเบอร์กลาส

- **เหตุผล** เนื่องด้วยบ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕ ได้มีระบบประปาบาดาลของหมู่บ้านและใช้งานมานาน
แต่ในปัจจุบันราษฎรในหมู่บ้านใช้น้ำประปาจากระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ของเทศบาลตำบล
โนนสูง ทำให้หมู่บ้านไม่ได้ใช้งานระบบประปาบาดาลเป็นเวลานานแล้ว หากเก็บไว้อาจเกิดการ
ชำรุดเสียหายมากขึ้น และที่ประชาคมในหมู่บ้านเห็นควรโอนระบบประปาบาดาลบ้านโนนสูง
หมู่ที่ ๕ ให้กับเทศบาลตำบลโนนสูงเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านต่อไป

นางแพงศรี คำหารพล - ขอขอบคุณ มีท่านใดจะซักถามอีกไหม ค่ะ เชิญท่านบุญมาก ญาทิพย์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญมาก ญาทิพย์ -กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมบุญมาก
สมาชิกสภา ญาทิพย์ สมาชิกสภา เขต ๑ ผมสงสัยคือเรื่องงบประมาณที่เราได้รับอนุมัติมา ทางสภาได้ตั้ง
งบประมาณเอาไว้สำหรับเคลื่อนย้ายไว้หรือยัง ขอขอบคุณครับ

นางแพงศรี คำหารพล - ขอขอบคุณท่านบุญมาก ค่ะ เชิญท่านรองศิริชัย ศรีคราม ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล

นายศิริชัย ศรีคราม -กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่องมาจากการ
รองนายก ถ่ายโอนหอประปาถังสูง ข้อเท็จจริงผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ และที่ประชุมประชาคมภายในหมู่บ้านว่า
มีความประสงค์จะโอนระบบประปาบาดาลบ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕ ให้กับเทศบาลยังไม่ได้ตั้ง
งบประมาณในการขนย้ายไว้ครับ ส่วนที่จะย้ายหรือปรับปรุงหอประปาถังสูงเมื่อไร ถ้าพร้อมก็จะ
หางบมาดำเนินการในขั้นต่อไปครับ เมื่อท่านสมาชิกมีมติเห็นชอบว่าจะรับการถ่ายโอนไหมแล้ว

นางแพงศรี คำหารพล - ขอขอบคุณ มีท่านใดจะซักถามอีกไหม ค่ะ เชิญท่านนายชยุต ศรีกิตติลาภ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล

นายนายชยุต ศรีกิตติลาภ -กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมชยุต
สมาชิกสภา ศรีกิตติลาภ สมาชิกสภา เขต๑ ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานว่าเรื่องย้ายโอนเคยเกิดมาแล้ว
ในอดีตกรณีของหมู่ที่ ๘ ที่หนองหานันย โอนย้ายมาแล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไร ถือเป็นบทเรียน
แล้วกันครับ ถ้าจะทำใหม่ขอให้รอบครอบ ใช้งานได้จริง ใช้เงินภาษีของประชาชน สมาชิกมี
หน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชน ขอขอบคุณครับ

นางแพงศรี คำหารพล - ขอขอบคุณท่านชยุต ค่ะ เชิญท่านรองศิริชัย ศรีคราม ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล

นายศิริชัย ศรีคราม -กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอนำเรียนว่า
รองนายก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสูงหมู่ที่ ๕ โอนมาให้เทศบาล ที่จริงแล้วท่านนายกได้ดำริไว้ว่าเนื่องจากน้ำ
ประปาของบ้านโนนสูงทั้ง๔หมู่ ช่วงนั้นวิกฤต หมู่ ๗ น้ำไม่พอใช้ไหลค่อยและขุ่น ทำให้ประชาชน
เดือดร้อน ประชาชนที่เดือดร้อนก็ลง เฟสบุ๊คและทางไลน์ พวกกระผมทีมบริหารหารือกันว่าเนื่อง
จากมีบ่อบาดาลของทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขามาเจาะไว้แล้วที่ด้านหลัง หมู่ ๗ แต่ไม่มีหอ
ประปา ช่างเขาคำนวณงบออกมาแล้วจะต้องใช้เงินประมาณสี่แสนบาทในการสร้างใหม่พอดีทาง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสูงหมู่ที่ ๕ ท่านก็เลยอยากจะโอนมาให้เทศบาลฯพอดีโอนโครงสร้างและถึง
พวกผมเห็นว่าถ้าโอนมาค่าใช้จ่ายตรงนั้นคงจะไม่ถึงสี่แสน ขอนำเรียนว่าถ้าได้ตัวนั้นมาใช้ที่หมู่ ๗
เราก็จะสูบน้ำขึ้นไปเหมือน หมู่ ๘ ด้านตะวันตก หนองสองห้องเพื่อ

ช่วยดันน้ำที่ไหลค่อยจะได้แรงขึ้นประชาชน หมู่ ๗ ก็จะมีน้ำใช้โดยไม่ต้องบ่นอีก เพราะรู้แล้วว่าระบบประปาของเราเป็นระบบประปามีตัวเดียว พอประชาชนใช้ทั้ง ๔หมู่บ้าน น้ำไม่พอใช้ จึงคิดว่าเอาหอถังสูงตัวนี้มาช่วย ประชาชนจะได้ประโยชน์แน่นอน ขอขอบคุณครับ

นางแพงศรี คำหารพล – ขอขอบคุณคะ มีท่านใดจะซักถามอีกไหมคะ เชิญท่านนายชยุต ศรีกิตติลาภ คะ
ประธานสภาเทศบาล

นายนายชยุต ศรีกิตติลาภ –กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมชยุต สมาชิกสภาฯ ศรีกิตติลาภ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมอยากจะเรียนว่าท่านตอบไม่ตรงคำถามที่ผมเป็นห่วงคือการสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ไม่ได้เหมือน หมู่ ๘ อยากจะให้ผู้บริหารรับปากว่าสร้างเสร็จแล้วจะทำงานได้จริง ขอขอบคุณครับ

นางแพงศรี คำหารพล – ขอขอบคุณท่านชยุต คะ เชิญท่านรองศิริชัย ศรีคราม คะ
ประธานสภาเทศบาล

นายศิริชัย ศรีคราม –กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอนำเรียนว่า รongนายก มันไม่ได้สร้างเรารับโอนมาแต่เป็นปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ได้สร้างใหม่ครับ เพียงแต่เรารับโอนจากเขามา แล้วที่ไหนมันผูกพันทางช่างของเราก็จะดู เช่นฐานที่เป็นไม้อาจจะผุแตกก็จะเปลี่ยนใหม่ คือหมายความว่าถ้าโอนมาแล้วทางเทศบาลก็จะปรับปรุงซ่อมแซมให้มันดีขึ้น ไม่ใช่ปล่อยให้เหมือนกับหมู่ ๘ หมู่ ๘ นั้นเป็นของชาวบ้านตรงนั้นบออาจจะไม่เพียงพอแต่ของเทศบาลเราเพื่อพี่น้องประชาชนงบอย่างใดก็ต้องมีครับที่ท่านบอกว่าไม่ตรงคำถามผมตอบให้ตรงคำถามเลยก็ได้ว่า มันไม่ได้สร้างเพียงแต่เราโอนมาแล้วเราจะปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีขึ้น แค่นี้เองครับ ผมถึงบอกว่าถ้าสร้างใหม่สี่แสนพวกผมคิดว่าถ้าสี่แสนแพงเกินไปเราก็ประหยัดงบของเทศบาล ก็เลยโอนตัวนั้นมาเพื่อมา ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ครับท่านประธาน ขอขอบคุณครับ

นางแพงศรี คำหารพล – ขอขอบคุณคะ มีท่านใดจะซักถามอีกไหมคะ เชิญท่านนายชยุต ศรีกิตติลาภ คะ
ประธานสภาเทศบาล

นายนายชยุต ศรีกิตติลาภ –กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมชยุต สมาชิกสภาฯ ศรีกิตติลาภ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมอยากจะเรียนว่าตอบไม่ตรงคำถามครับท่านประธาน หมู่ ๘ มีป้ายก่อสร้างงบประมาณสองแสนกว่าบาท ใช้งบประมาณจากเทศบาล ผมมีถ่ายรูปมาให้ดูก็ได้ ที่ผมว่าจะสร้างหรือซ่อมแซมไม่ใช่ปัญหาไม่ผิด คือทำแล้วทำงานได้จริงคือจบ ขอขอบคุณครับ

นางแพงศรี คำหารพล – ขอขอบคุณท่านชยุต คะ เชิญท่านรองศิริชัย ศรีคราม คะ
ประธานสภาเทศบาล

นายศิริชัย ศรีคราม –กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมผมตอบชัดแล้ว นะครับคือเอามาต้องใช้ได้สิครับ ไม่ใช่เอามาแล้วใช้ไม่ได้ ถ้าใช้ไม่ได้จะรับโอนมาทำไมนะครับที่รับโอนมานี้ต้องใช้ได้ถ้าใช้งบประมาณของเทศบาลเราไปมันต้องใช้ได้ถ้าเอามาแล้วใช้ไม่ได้ตรงนั้นนะครับคือปัญหาแต่เดี๋ยวนี้อาณาเขตที่ท่านนายกยื่นญัตติไปนั้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะรับโอนมาใหม่ถ้ารับโอนมาแล้วเพราะยังไม่ใช้งบออกไปเพียงแต่นำเรียนท่านสมาชิกว่าเราจะรับโอนใหม่ที่ขอมตินะครับส่วนเรื่องที่จะปรับปรุงซ่อมแซมตรงนั้นนะครับถ้าใช้งบประมาณลงไปปรับปรุงซ่อมแซมมันใช้ไม่ได้ตรงนี้มีความผิดแน่ ท่านนายกเอามาแล้วมันใช้ไม่ได้แต่ตรงนี้ผมรับรองครับ ขอขอบคุณครับ

นางแพงศรี คำหารพล – มีท่านใดสงสัยอีกไหมคะ ถ้าไม่มีมติฉันขอมติรับรองญัตติโอนโครงสร้างระบบประปาดาล
ประธานสภาเทศบาล ให้กับเทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ประชุม โดยมีมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ ๑๐ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔

นางแพงศรี คำหารพล – ดิฉันขอให้ท่านเลขาฯชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ต่อสภาฯ ต่อไปคะ

ประธานสภาเทศบาล

นายสุภัทร เพิ่มสิน - กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ

รองปลัดฯ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑๐/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

นางแพงศรี คำหารพล - ขอขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เชิญท่านผอ.กองคลัง ค่ะ

ประธานสภาเทศบาล

นางเดือนฉาย ภูจำปา–กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันของ

ผอ.กองคลัง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

	หมายเหตุ	ปี ๒๕๖๔
รายได้		
รายได้จัดเก็บเอง	๒๒	๑,๘๑๐,๖๐๖.๓๘
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	๒๓	๒๑,๐๖๒,๖๔๖.๘๑
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	๒๔	๒๗,๙๖๙,๔๕๓.๓๐
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	๒๕	๓,๕๙๖.๘๓
รวมรายได้		๕๐,๘๔๖,๓๐๓.๓๒

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๒๖	๑๕,๔๙๖,๔๘๑.๐๐
ค่าตอบแทน	๒๗	๘๓๗,๑๕๔.๐๐
ค่าใช้สอย	๒๘	๑,๘๒๑,๖๑๕.๗๑
ค่าวัสดุ	๒๙	๙๒๘,๓๐๑.๖๗
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐	๓๐๕,๕๒๒.๐๘
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	๓๑	๘๒๒,๕๓๓.๖๖
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	๓๒	๑๘,๗๑๕,๑๓๗.๖๖
ค่าใช้จ่ายอื่น	๓๓	๒๓๐,๐๑๗.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย		๓๘,๒๐๐,๗๖๒.๗๘

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

๑๑,๖๔๕,๕๔๐.๕๔

ต้นทุนทางการเงิน

๓๔

๔๖,๙๔๕.๒๒

รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

๑๑,๕๙๘,๕๙๕.๓๒

นางแพงศรี คำหารพล – มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาฯและกิจกรรมอื่นๆ ขอเชิญ

ประธานสภาเทศบาล เสนอได้คะ เชิญท่านนายกฯคะ

นายเตียง ภูพลผัน -กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเตียง
นายกเทศมนตรี ภูพลผัน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องด้วยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) จะต้องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวต่อสภา
เทศบาลตำบลโนนสูงทราบ ดังนั้น เพื่อให้การเสนอผลการติดตามฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเสนอผลการติดตามฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ตามรายงานผล
การติดตามฯ ตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านแล้วนะครับ

นางแพงศรี คำหารพล - มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาและกิจกรรมอื่นๆ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล เสนอได้ค่ะ ถ้าไม่มีมติฉันขอปิดการประชุมครั้งนี้ค่ะ
ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สุภัทร เพิ่มสิน ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุภัทร เพิ่มสิน)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

รายงานการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมเมื่อ
วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ บุญสิน ภูครองนา กรรมการ (นายบุญสิน ภูครองนา)	ลงชื่อ สราวุธ ไชยสีหา กรรมการ (นายสราวุธ ไชยสีหา)
ลงชื่อ อลิสา ภูเด่นผา กรรมการ (นางสาวอลิสา ภูเด่นผา)	ลงชื่อ สุดารัตน์ ดอนกายะ กรรมการ (นางสาวสุดารัตน์ ดอนกายะ)
ลงชื่อ บุญเทียม ภูกองไชย กรรมการ (นายบุญเทียม ภูกองไชย)	ลงชื่อ อนันต์ พิชัยช่วง กรรมการ (นายอนันต์ พิชัยช่วง)
ลงชื่อ บุญมาก ภูยาทิพย์ ประธานกรรมการ (นายบุญมาก ภูยาทิพย์)	

ได้มีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
สภาเทศบาลตำบลโนนสูงแล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการแล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ แพงศรี คำหารพล ประธานสภา
(นางแพงศรี คำหารพล)